

คู่แท้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ? คัดจากคำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์พันธุ์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 10: ดิฉันมีสามี มีลูกแล้วคะ แต่งงานเพราะท้อง วันแต่งงานสามีก็ไม่เต็มใจ ก่อนหน้านี้เคยจะเลิกกันแล้วแต่บังเอิญท้องเสียก่อน ลูกน่ารักคะเป็นเด็กฉลาด น่ารักแตกต่างจากเด็กคนอื่นเลยคะ คงเพราะดิฉันปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ยังเด็ก ลูกจึงเป็นกุลธิดาที่ดีดังที่ขอไว้ แต่สามีไม่โห่ร้าย ชอบตบตี เล่นพนัน โกหก ดิฉันเป็นหนี้เป็นแสน ๆ ก็เพราะเขา พ่อแม่ลำบากก็ช่วยเหลือไม่ได้ ล่าสุดถึงกับต้องแฉ่งความเพราะดิฉันนี้หัวทัก และต้องเย็บตั้งหลายเข็ม ขอเลิกก็ไม่ยอม ตำรวจก็แค่ไกลเกลี่ย ดิฉันบอกว่าไม่รักเขาแล้ว ความรักไม่มี ไม่เหลือ คงไว้แต่ความเป็นเพื่อนและสงสาร พ่อแม่ของแฟนดีมากคะ เขาขอให้ดิฉันอยู่กับแฟน เลยรับปากไปเพราะเกรงใจ ทุกวันนี้เขาดูเหมือนจะดีขึ้น แต่ไม่แน่เพราะก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อน เข้าเรื่องคะ คือ ดิฉันพบกับผู้ชายคนใหม่หลังจากนั้น เขาก็คบดิฉันมากคะ คอยกันแบบเพื่อนบอกเขาไปว่ามีสามีมีลูกแล้ว เขาบอกไม่เป็นไร เราคบกันมาเรื่อย ๆ ครั้งแรกที่ดิฉันเจอเขา ใจก็บอกว่าเหมือนเคยพบกันมาก่อน และทุกอย่างตัวไปหมด ความคิด และอีกหลายอย่าง ลืมบอกไปเขาเป็นฝรั่งคะ พูดกันไม่รู้เรื่องแต่แค้นมองตาเราก็พูดเรื่องเดียวกัน เขาบอกว่า 'ไม่เป็นไรเขา รอได้ นี่อาจจะไม่ใช่เวลาของเรา เรารู้ว่าเรารักกันคะ ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้' แคพูดคุยกันทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวแนะนำกัน นี่ใช้รักแท้หรือไม่คะ เพราะดิฉันบอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งพบใครที่เขารัก และฉันยังสามารถเป็นเพื่อนกับคุณได้เราอาจจะให้ลูกของเราเป็นเพื่อนกันก็ได้ อีกเรื่องคะ เราเคยมีอะไรกันแล้ว ดิฉันก็เสียใจที่ทำผิดแต่ไม่รู้รู้สึกเสียใจที่ทำผิดกับแฟนเลย ช่วยหน่อยเถอะคะ ผลกรรมนี้ส่งผลอะไรบ้างคะ อยากหยุดทุกอย่างคะ หนืออวยว่าจะเข้าวัดแล้ว (Real Love/กทม)

คำตอบ: ผมขอตอบคำถามคุณในสองประเด็น เพื่อคุณจะได้มองภาพรวมชีวิตคุณว่าเป็นอย่างไร ประเด็นที่หนึ่งคือในแง่โหราศาสตร์ ส่วนประเด็นที่สองก็คือประเด็นจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา

ในแง่โหราศาสตร์ คุณมีประเด็นสำคัญอยู่ 2 ประเด็นที่ต้องรับรู้เอาไว้ครับ กล่าวคือ 1) คุณมีชะตากรรมอันเกิดจากกรรมเก่าซึ่งจะดลบันดาลให้คุณเจอคู่แท้หลังอายุ 27 ปีแล้ว ดังนั้น ถ้าหากคุณไปคบกับใครก็ตามก่อนอายุ 27 กรรมเก่าที่คุณเคยทำจะทำให้คุณแตกแยกกับแฟนหรือเลิกกันไปไม่ได้ด้วยเหตุใดก็เหตุหนึ่ง ดวงคุณเข้าสู่ตรโหราศาสตร์ที่วุ่น เพราะฉะนั้น ผมถึงไม่แปลกเลย 2) คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ไม่ดีหรือได้สามีเลวกว่าคุณ คุณอาจจะเคยทำกรรมไม่ดีบางอย่างเอาไว้ในอดีต เหตุผลทางโหราศาสตร์ (ซึ่งถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ผมอธิบาย คุณสามารถเข้าไปปรึกษากับนักโหราศาสตร์ไทยอาวุโสที่ไหนก็ได้ ยิ่งคนที่ไม่เก็บเงินค่าดูดวงและรับดูดวงเป็นธรรมทานอย่างผมได้ยิ่งดีครับ) ก็คือคุณเกิดวันอาทิตย์ มีดาวจันทร์เป็นกาลกิณี ดาวจันทร์นี้เป็นดาวประจำเรือนปัตนิ (คู่ครอง) และดาวจันทร์ซึ่งเป็นกาลกิณีนี้กุมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเกียรติยศด้วย คุณถึงเสียตัวตั้งแต่วัยรุ่นพูดง่าย ๆ ก็คือใจคุณไม่ยับยั้งชั่งใจเมื่อมีคนมาจีบ เพราะดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวจิตมารยาทที่ดีของคุณเป็นกาลกิณี คุณถึงไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือความควรไม่ควรสักเท่าไร

หน้าข้าคนที่เป็นแฟนก็ไม่ได้โดยมาตรฐานทางจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายความว่า จะได้ว่ามี
แล้ว 'ไม่มีความรับผิดชอบ' ไปได้ ผมไม่แปลกใจหรอกครับที่ 1) คุณจะท้องก่อนแต่ง 2) สามีของคุณจะเตะหรือทุบตี
คุณ หลังจากได้อยู่ด้วยกันแล้ว ดวงคุณบอกผมว่าคุณจะมีชะตากรรมเช่นนี้ไปตลอดชีวิตด้วย ขณะนี้ คุณมี
อายุยังไม่ถึง 27 ปีเลยก็มีฝรั่งมาชอบ แล้วคุณก็หลงใหลได้ปลื้มว่าเจอรักแท้ ความจริง ถ้ามองจากสายตาผม
กรณีของคุณกับแฟนคุณ ขอโทษเป็นอย่างสูงนะครับ ถ้าผมจะบอกว่าเป็นการมาบรรจบกันระหว่าง 'หญิงโง่' กับ
'ชายชั่ว' มากกว่าครับ 'ไม่ใช่รักแท้' อย่างที่คุณคิดหรอกครับ เพราะคุณไม่มีรอบคอบในเรื่องการเลือกคู่เอง

ส่วนประเด็นจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา นั้น สามารถมองได้ดังนี้ครับ 1) คุณไม่ได้ใช้วิจรรย์ญาณ
หรือขาดโยนิโสมนสิการในการเลือกคู่ ส่งผลให้เกิดการขาดกามสังวรหรือไม่รักษานวลสงวนตัวซึ่งพระพุทธศาสนา
เน้นมาก วัฒนธรรมไทยที่สอนให้รักษานวลสงวนตัวนั้นสอนทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับ ส่วนใครจะทำหรือไม่ทำก็เป็น
เรื่องเฉพาะตัว คนที่ดูถูกวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนามักจะไร้ศีลธรรม หาไม่ก็ตาม
วัฒนธรรมตะวันตกอย่างมีตบอด 2) คุณคงเคยทำกรรมไม่ดีในเรื่องคู่อะไรไว้สักอย่าง เกิดมาในชาตินี้จึงได้มา
เจอคู่ครองที่ไม่ดี ซึ่งที่จริง ไม่ควรเลือกคนที่มีพื้นฐานทางศีลธรรมต่ำเป็นคู่ครองนะครับ เพราะจะทำให้ชอกช้ำใจ
ในภายหลังได้

คุณตั้งเป็นประเด็นให้ผมตอบว่า 'รักแท้ที่เกิดขึ้นผิดเวลา ผิดจรรยา จะเรียกว่ารักแท้หรือไม่?' ผม
อยากจะตอบคุณว่าความรักที่เกิดจากผู้ชายที่ได้คุณแล้วทั้ง หน้าข้าทุบตีทำร้ายคุณ 'ไม่เรียกว่า 'รักแท้' หรือ
ครับ ถ้ารักแท้ต้องมาโดนซ้อมแบบคุณนี้ ในโลกนี้ 'ไม่มีใครอยากได้รักแท้' หรือครับ ในความเป็นจริง คุณ
แค่ 'เมา' (ประมาท) หรือ 'เคลิบเคลิ้ม' 'ไปกับวาทะที่เขาจิบและต่อมา ก็ได้เสียกับเขาจนมีบุตรธิดากำเนิดขึ้นมา
เท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ปมาโท มจฺจุโน ปทํ (ขุ.ธมม. 25/12/18) แปลว่า 'ความประมาทเป็นทางแห่ง
ความตาย' แล้วความประมาทก็ทำให้คุณลืมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งมีรากฐานมาจากศีลธรรม

ความรักแท้ อันเกิดจากคู่แท้ นั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะห่วงใยซึ่งกันและกันไปตลอด
จนกว่าจะตายจากกันไปข้าง เมื่อพบกันแล้วหรือเริ่มคบกันแล้ว ทุกๆอย่างในชีวิตจะดีขึ้น ไม่ว่าจะงาน
สุขภาพจิตและการเงิน เพราะคู่ครองที่แท้จริงหรือคู่แท้ เขามาด้วยอำนาจบุญบารมีที่คุณเคยทำ ดังนั้น สิ่งที่เกิด
มาจากอำนาจบุญก็ย่อมต้องทำให้ตัวคุณดีขึ้นทุกๆ ด้าน ความทุกข์ที่เคยมีก็รู้สึกผ่อนคลายเป็นได้ ไม่มากก็น้อย
เพราะคู่แท้จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณ จะช่วยเหลือคุณเท่าที่เขาทำได้ ฯลฯ นั่นแหละครับ เขาเรียกว่า 'คู่แท้' เช่น
พระเวสสันดรกับพระนางมัทรี หรือสุทนต์กับนางมโนราห์ คู่แท่นั้นไม่เพียงแต่จะไม่ละทิ้งคุณตามอารมณ์ เมื่อ
คุณประสบปัญหาทุกอย่าง เช่น หน้าตาโทรมลง เจ็บป่วยหรือพิการลง การเงินขาดแคลน การงานไม่ก้าวหน้า
 ฯลฯ เขาจะมีส่วนช่วยเหลือและเอาใจใส่คุณไปตลอด ไม่ทอดทิ้งให้คุณลำบากคนเดียว อย่างน้อยก็ให้กำลังใจ
สม่ำเสมอ โดยปรกติ คู่แท้จะแสดงออกใน 2 ทางคือ 1) เมตตา แสดงความรักใคร่ห่วงใยต่อคุณ ไม่ว่าจะคุณจะอยู่
ในสถานการณ์ไหน 2) กรุณา ช่วยเหลือคุณเมื่อคุณประสบปัญหา แต่วิสัยปุถุชนก็อาจมีเรื่องไม่ดีบ้าง แต่เรื่องไม่
ดีนั้นก็คงจะเป็นส่วนน้อย ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณตกต่ำลงไปจากเดิม

คู่ไม่แท่นั้นมันมาเพราะมีความต้องการทางเพศเป็นหลักครับ ผมอธิบายไปแล้วบางแห่งในเวปไซท์นี้ว่า
love มาจากรากศัพท์เดียวกับคำว่า โลภะ (lobha) ในภาษาบาลีและสันสกฤต เมื่อผู้ชายพูดว่า I love you
ความหมายดั้งเดิมมีว่า 'ผมต้องการได้ตัวคุณมาระบายราคะของฉัน' นี่ก็ความหมายดิบๆ ที่สะท้อนถึงความคิด
อ่านของผู้ชายดั้งเดิม แต่ตอนหลังมา มนุษย์ก็สร้างวัฒนธรรมดีงามขึ้นมาครอบ ให้มีความรักที่มีความ
รับผิดชอบขึ้นมา ดังนั้น คุณต้องระวังว่าผู้ชายมีความต้องการทางเพศอย่างเดียวก็อาจบอกว่า 'รักคุณ' ได้ เมื่อ

บอกรักคุณไปแล้ว ถ้าคุณติดเบ็ด ก็จะชวนคุณไปเที่ยวโนนเที่ยวนี้ตลอดเวลา รวมทั้งชวนคุณละเมียดกฎเกณฑ์ ประเพณีที่พ่อแม่คุณไม่ชอบด้วย เช่น การรักษาวลสงวนตัว การชิงสุกก่อนห่าม ฯลฯ วัฒนธรรมเหล่านี้เป็น คุณธรรมครับ แต่เมื่อคุณพบผู้ชายคนนี้ เขาชวนคุณเที่ยวและไปยเส่นให้จนกระทั่งคุณเป็นสาวเบลโล่ก่อนแต่ง นำความอับอายมาสู่พ่อแม่คุณ ซึ่งเจ้าตัวเขาไม่ได้แคร์อะไรด้วยซ้ำ เพราะเขามีความต้องการทางเพศที่อยาก ระบายกับคุณเท่านั้นเอง เมื่อได้แล้ว แม้ว่าจะมีลูกกับคุณ เขาก็ทิ้งคุณไปได้ นี่ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แคร์ อะไรเลยด้วยซ้ำ

มีภาชิตสันสกฤตบทหนึ่งจากคัมภีร์หิโตปเทศ ซึ่งผมเคยใช้สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยให้อ่านและ แปลว่า อาหารนิตราภยโมถุนิ จ สามานูยเมตตบุศฺริกรณามามุ, ธรุโม ทิ เตชามธิโก วิเศษ, ธรุเมถน หีนนะ ปศุ ภิสฺ สุมานาฯ (The *Hitopadeshas*, Delhi: Motilalbanarsidass, 1967, p.3) 'ความต้องการอาหาร, ความ ต้องการนอนหลับและความต้องการเมถุน (เพศสัมพันธ์) มนุษย์และสัตว์มีเสมอเหมือนกัน แท้จริง ธรรมะเป็นสิ่งที่ ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน ถ้าปราศจากธรรม มนุษย์จะเท่ากับสัตว์เดรัจฉาน'

ความรับผิดชอบคือหนึ่งในคุณธรรมที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ ถ้าคนเราสักแต่มีความต้องการมีเพศ สัมพันธ์โดยไม่มีความรับผิดชอบ คนเราจะแตกต่างอะไรไปจากสัตว์เดรัจฉาน คนที่มีพฤติกรรมแบบสัตว์ คือมี เพศสัมพันธ์โดยไม่รับผิดชอบนี้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า มนุสฺสุตฺติจฺฉานโม มีอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก ทั่วไปครับ ถ้าผู้หญิงมีปัญหาที่จะหลบพ้นจากพวกนี้ แต่หลายคนที่มีปัญหาไม่มากพอที่จะตกเป็นเหยื่อ คุณก็ เห็นแล้วใช่มั้ยว่าประเทศไทยนี้มีพวก 'เสือผู้หญิง' (playboys) ซึ่งผมเรียกขานว่า 'เมถุนนิยม' มากน้อยขนาดไหน นักเมถุนนิยมคือคนที่นิยมการมีเมถุนโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม พวกนี้จะเป็นพวกเดียวกับกลุ่มที่นิยมกามสุขัลลิก านานุโยคสมัยพุทธกาล สอดคล้องกับทฤษฎี hedonism ของตะวันตก พวกนี้เป็นคอแลมนิสต์ก็มี ที่ชอบเขียน กระดุนกามารมณนั้นแหละครับ เราจะไปสนใจทำไมกับหลักดำเนินชีวิตคนพวกนี้ เพราะไม่เคยมีใครบรรพบุรุษ ตะวันตกคนใดบรรลอรหัตตผลมาก่อนเลย

คุณเป็นคนเอาการเอางานนะครับและมีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเจรจาพาที ช่วงนี้ ดาวพฤหัสบดีทับลัคนา อะไรดีๆ จะเกิดแก่ตัวคุณมาก ตั้งแต่ 20 เมษายน ดาวพฤหัสบดีจะโคจรไปเรือนภุมพะที่ราศีกุมภ์ทับดาวจันทร์ ผมคิดว่าจะต้องมีผู้ชายเข้ามาติดพันคุณอีกแน่ หน้าซ้ำ หน้าทีการงานอาจจะได้รับเลื่อนตำแหน่งด้วยเพราะ พฤหัสบดีทับดาวอาทิตย์ด้วย ฉะนั้น ขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้ว่า 1.การเลือกผู้ชาย ควรเลือกคนดี เลือกว่าเขา ได้รับการอบรมมาอย่างไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เขาดีกับคุณแล้วเขาเคยดีกับคนอื่น ๆ หรือปล่าว? เขา เคยมีภรรยามาแล้วหรือยัง? ถ้ามี เหตุใดถึงเลิก? คำพูดเขาน่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหน? เขารักจริงหรือ ปล่าว? คุณต้องตั้งสติ เอา 'ปัญหาทั้งหมด' ของคุณมาตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าเขาดีหรือไม่ดี คุณอาจขอความเห็น ผู้ใหญ่อื่นๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย อย่าลืมนะครับ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองก่อ 2.คำนึงถึงสิ่งที่ ผมระบุเอาไว้ข้างต้นว่าตามหลักโหราศาสตร์ ชีวิตคุณจะเจอคู่แข่งหลังอายุ 27 ตอนนี้อยู่ไม่เลย 27 ถ้ามีคนมา ชอบ ผมขอแนะนำว่าอย่าประกาศตัวเป็นแฟน คบเป็นเพื่อนไปก่อน พอเลย 27 แล้วค่อยตัดสินใจเลือก ถ้าเขายัง อยู่ ประการแรก คุณจำต้องเชื่อผม ส่วนประการที่สองนี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้ครับ ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณเอง ครับ

อย่างไรก็ดี คำอธิบายของผมที่ว่ามานี้โดยเฉพาะประเด็นทางโหราศาสตร์สักแต่เป็นความเห็นส่วนตัว เท่านั้นนะครับ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อตามผมก็ได้ครับ ขอให้คุณใช้วิจารณญาณตรองเองก็แล้วกันและก็ขอให้โชค ดีมีสุขตลอดไปครับ ส่วนดวงคุณเมื่อผูกแล้วมีดังนี้ครับ

